



สำเนา

บันทึกข้อความ

25 258

15-22

ส่วนราชการ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐
ที่ ทส ๐๙๒๕.๖๐๔/๔๒ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 479
ต่อร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า)

ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๘/๑๗๗๑๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แจงให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้น และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ ขอส่งประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕ เพื่อเปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) และเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด (เอกสาร ๔ แผ่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖

(นางสาวศุภรัตน์ รัตนจักร)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

สำเนาถูกต้อง

(นายเมฆา หล้าสะอาด)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ



ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๘ กำหนดให้มีแผนการอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง บำรุง ดูแล รักษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้นำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ มาบังคับใช้โดยอนุโลม นั้น

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเชิญชวนชุมชนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕ ดังนี้

๑. เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๒. เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจความคิดเห็น Google form ทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช <http://portal.dnp.go.th/> และเว็บไซต์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) <http://dnp15.com/> ทั้งนี้ สามารถเลือกวิธีการแสดงความคิดเห็นได้ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทั้งสองช่องทาง ตามความสะดวก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ร่างแผนฯ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ



แบบสำรวจความคิดเห็น

(นางสาวศุภรัตน์ รัตนจักร)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ

จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
เกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก หน้า ๑๒๘ โดยมาตรา ๖๘ กำหนดให้มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความเห็นชอบ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง บำรุง ดูแล รักษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้นำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ ดำเนินการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครอง พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อสงวน คุ้มครองอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยให้มีการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง การจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาที่ทำกิน การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านป่าไม้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕ ตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. สาระสำคัญ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๘/ว ๒๗๙๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

/และเขต...

และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยในขั้นตอนที่ ๑ การแต่งตั้งคณะทำงานวางแผนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละแห่ง จำนวนไม่เกิน ๑๕ คน โดยมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า, จัดทำรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้คณะกรรมการจัดทำแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทราบ ประสานงานหรือจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการรับฟังความคิดเห็น ประกอบการพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

๔. ผู้ดำเนินการ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

๕. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

วันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๖. ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. จัดทำประกาศและหนังสือเชิญ
๒. ประกาศเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช www.dnp.go.th และเว็บไซต์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) <http://dnp15.com/>
๓. ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็น ณ ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่
๔. ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด (ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-๑๙))
๕. ปิดประกาศผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน
๖. สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ธันวาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖

๘. ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ระยะ ๑๐ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕ ในการจัดการให้มีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

๒. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอและชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๓. ประชาชน มีองค์ความรู้และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพื้นที่เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน



ร่างแผนการอนุรักษ์ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าทับพญาลอ



แบบสำรวจความคิดเห็น